



ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (แบบรับตรง - ปวส.) รอบที่ 4  
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบรับตรง - ปวส.) รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วงศ์ศิริพิทักษ์)  
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

## ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องปฏิบัติดังนี้

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังรายชื่อใน เอกสารแนบท้าย จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ภายในวันที่ **23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564** ทางอินเทอร์เน็ตโดยการ Login เข้าระบบรับสมัคร พิมพ์ใบชำระเงินสำหรับ ผู้ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินตามวัน เวลา และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนด เท่านั้น

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (แบบรับตรง - ปวส.) รอบที่ 4

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา (ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาละ  
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษาละ  
16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทาง <https://new.reg.kmitl.ac.th/admission>

---

ถ้าไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ตามวันเวลาและวิธีการที่สถาบันฯ กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  
การเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

---

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

- ช่องทางการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (ได้ทุกระนาการ) โดยแนะนำให้ใช้การสแกนบาร์โค้ด  
ในใบชำระเงิน เพื่อให้สามารถระบุผู้ชำระเงินแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
- ช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย (แนะนำให้ใช้  
เคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากมีค่าธรรมเนียม 10 บาทเท่านั้น)

สถาบันฯ รับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าผ่านวิธีการที่สถาบันฯ กำหนดเท่านั้น และจะไม่  
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ

หากใช้ช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โปรดตรวจสอบว่าพนักงานธนาคาร ระบุข้อมูลการ  
ชำระของผู้สมัครถูกต้องหรือไม่ หรืออาจให้ที่เคาน์เตอร์สแกนการชำระเงินจากบาร์โค้ด เพื่อลดความผิดพลาดใน  
และลดความล่าช้าในการการชำระเงิน

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าตามวันที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น 3 วันทำการ ผ่านทาง <https://new.reg.kmitl.ac.th/admission> เข้าสู่ระบบด้วยการ Login ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อตรวจสอบสถานะ

**\*\*\*ผู้ที่ชำระเงินแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะฟ้องร้องเรียกคืนจากสถาบันฯ มิได้\*\*\***  
ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานตัวออนไลน์ (ไม่ต้องเข้ามาที่สถาบันฯ) เพื่อยื่นเอกสารทางการศึกษาต่าง ๆ **ในวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564** ทางสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้แจ้งข้อแนะนำและการเตรียมเอกสารสำหรับการรายงานตัวออนไลน์ ได้ผ่าน 2 ช่องทาง

- ทาง [www.reg.kmitl.ac.th](http://www.reg.kmitl.ac.th) โดยเลือกที่ชื่อประกาศ “ข้อแนะนำการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบออนไลน์” หรือ
- ทาง <https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/-/undergraduate/announcement> โดยเลือกที่ชื่อประกาศ “ข้อแนะนำการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ แบบออนไลน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564”

#### โปรดตรวจสอบขั้นตอนและการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนถึงวันรายงานตัว

2. สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดเรื่องการตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ สจล. ได้ประกาศกำหนดการต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยสามารถติดตามการจองคิวการตรวจร่างกายได้จากช่องทาง <http://medicalcenter.kmitl.ac.th/events/>
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถติดตามประกาศและกำหนดการที่สำคัญได้ทาง ติดตามได้จาก [www.reg.kmitl.ac.th](http://www.reg.kmitl.ac.th) และ <https://new.reg.kmitl.ac.th/admission> และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทาง Facebook: Admission.KMITL หรือ email: [admission.reg@kmitl.ac.th](mailto:admission.reg@kmitl.ac.th)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการปวส.ต่อปริญญาตรี รอบที่ 4 (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

คณะวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปวส.

ลำดับที่	เลขที่ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
1	37689	น.ส. ธนภรณ์ น้อยมาก	
2	37822	น.ส. อัญชลี บุญจร	

